

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563

เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสม ส่วนกลางคณะทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานคณะฯ (หน่วยอาคารสถานที่ฯ)

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
แผนงานการบริหารการศึกษา			
<u>1. งานบริหารทั่วไป</u>			
1.1 <u>รายจ่ายประจำ</u>			
1.1.1 งบดำเนินงาน			
(1) ค่าตอบแทน			
ใช้สอย และวัสดุ	1. ค่าตอบแทน	20,000	- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เฉพาะบุคคลภายนอกคณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 20,000 บาท (หน่วยอาคารฯ) ทิศทาง IME502
1.2 <u>รายจ่ายลงทุน</u>			
(1) ค่าครุภัณฑ์	1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,500	- ปัจจุบันหน่วยอาคารฯ มีเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันมีการชำรุดบ่อยครั้ง ต้องจัดซื้ออะไหล่มาซ่อม ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มทุน ส่งผลกระทบต่อการทำงานด้านภูมิทัศน์ ดังนั้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม และให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ตั้งงบประมาณจำนวน 9,500.-บาท (ดำเนินการไตรมาส 1) (หน่วยอาคารสถานที่ฯ) ทิศทาง IME503

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	2. ดั้งเดิมเพลง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 15 ดั้ง	57,000	<p>- ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมโครงการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ ม.อ. และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร หน่วยอาคารสถานที่ฯ จึงได้สำรวจดั้งเดิมเพลงของคณะฯ เดิมเป็นดั้งเดิมชนิดผงเคมีแห้ง มีข้อเสีย คือ เมื่อฉีกออกมาจะฟุ้งกระจาย และเมื่อทำการฉีดแล้ว แรงดันก็จะตก ไม่สามารถใช้งานได้อีก ต้องส่งบรรจุใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว หน่วยอาคารฯ จึงได้สำรวจคุณสมบัติชนิดของดั้งเดิมเพลง พบว่าดั้งเดิมชนิดน้ำยาเหลวระเหย มีคุณสมบัติไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เมื่อฉีกออกจะเป็นไอระเหยสีขาว และจะระเหยไปเองโดยไม่ทำให้วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย และไม่ทำให้พื้นที่สกปรก ดังนั้นดั้งเดิมชนิดน้ำยาเหลวระเหย มีคุณสมบัติที่ดีกว่าแบบดั้งเดิมชนิดผงเคมีแห้ง จึงขอจัดซื้อดั้งเดิมชนิดน้ำยาเหลวระเหย เพื่อมาทดแทนดั้งเดิมเพลงของเดิมที่มีอยู่ บริเวณอาคาร 1 จำนวน 15 ดั้ง จำนวนเงิน 57,000.-บาท</p> <p>หมายเหตุ ดั้งเดิมชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 15 ดั้ง ของเดิมที่มีอยู่ จะนำมาใช้ในโครงการอบรมอัครศึกษา ในปีการศึกษา 2562</p> <p>(ดำเนินการในไตรมาส 1)</p> <p>(หน่วยอาคารสถานที่) ทิศทาง IME503</p> <p><u>หมายเหตุ</u> ที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ค 2562 มีมติให้ติดตั้งภายในอาคารถึงสี่เขียว และภายนอกอาคารถึงสีแดง และให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัครศึกษา ทั้งในส่วนของบุคลากรและนักศึกษา</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	3. รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,700,000	<p>- เพื่อใช้ในงานกิจกรรมของนักศึกษา เนื่องจากเดิมหน่วยกิจการนักศึกษาประสบปัญหาในการใช้รถยนต์ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ในงานกิจกรรมนักศึกษา ประกอบด้วยรถยนต์ของคณะฯ ที่มีอยู่ปัจจุบันมีสภาพเก่า ไม่สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์กับกิจกรรมนักศึกษา เช่น ค่ายทรัพย์อาสาพัฒนาชุมชน ค่าร่วมวิชาการอาสาพัฒนา (ทรัพย์-พยาบาล) กิจกรรมวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (เกี่ยวข้าวและดำนา) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นขอตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในงานกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ในการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปศึกษาในพื้นที่จริง</p> <p>ดำเนินการในช่วงไตรมาส 1 (หน่วยอาคารสถานที่ฯ และหน่วยกิจการนักศึกษา) ทิศทาง IME503</p>
	4. งานระบบปรับอากาศ	14,920,000	<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานระบบปรับอากาศ โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหนังสือกองอาคารสถานที่ มอ 045/3725 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562</p> <p>ดำเนินการจัดซื้อในช่วงไตรมาส 1 (ส่วนกลาง) ทิศทาง IME503</p>
	5. งานระบบสื่อสาร	8,648,300	<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานระบบสื่อสาร (งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไอดี และระบบกล้องวงจรปิด) โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหนังสือกองอาคารสถานที่ มอ 045/3725 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562</p> <p>ดำเนินการในช่วงไตรมาส 1 (ส่วนกลาง) ทิศทาง IME503</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
(2) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	1. ปรับปรุงหลังคาศูนย์ปฏิบัติการ- วิเคราะห์หักล้าง 1 หลัง	700,000	<p>- เนื่องจากหลังคากระเบื้อง มีอายุการใช้งานประมาณ 40 ปี ทำให้หลังคาเกิดการรั่วซึมและชำรุดอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและทำให้เครื่องมืออุปกรณ์เกิดการชำรุดได้ ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงหลังคา พร้อมทำระบบกันซึมของคาน้ำอาคาร ซึ่งเดิมตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ปี 2562 แล้ว แต่เนื่องจากมีงานออกแบบเร่งด่วนหลายรายการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการออกแบบได้ทัน ขณะนี้ออกแบบแล้วเสร็จ 40% ตั้งงบประมาณ 700,000 บาท</p> <p>(ดำเนินการไตรมาส 1)</p> <p>(หน่วยอาคารสถานที่) ทิศทาง IME503</p>
	2. ปรับปรุงพื้นที่จอดรถบริเวณ ตลาดเกษตร	750,000	<p>- เดิมพื้นที่ตลาดเกษตร ม.อ. มีลานจอดรถอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดตั้งเขตกั้นรถยนต์อัตโนมัติ 1 ชุด ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าว จะใช้เป็นพื้นที่หารายได้ของคณะฯ โดยการให้ผู้ใช้งานจอดรถ เสียค่าเช่าเป็นรายเดือนสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ หรือรายชั่วโมงสำหรับ ผู้มาใช้พื้นที่จอดรถของพื้นที่ตลาดเกษตร เฉพาะวันอังคารและพฤหัสบดี เสาร์ อาทิตย์ ส่วนวันจันทร์ พุธ ศุกร์ จะเปิดให้สำหรับตลาดเกษตร ตามปกติ</p> <p>(ดำเนินการไตรมาส 1)</p> <p>(หน่วยอาคารสถานที่) ทิศทาง IME503</p>

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ งบรายจ่าย/ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	คำชี้แจงประกอบคำขอ
	3. ปรับปรุงเปลี่ยนระบบ สายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมอุปกรณ์ ในพื้นที่ฟาร์มคณะฯ	850,000	- เนื่องจากเมื่อปี 2561 เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้สายไฟฟ้าแรงต่ำในพื้นที่ฟาร์มคณะฯ ได้รับความเสียหาย โดยทางกองอาคารสถานที่ ของมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้ามาดำเนินการ ซ่อมแซมเป็นการชั่วคราว สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทางคณะฯ เป็นผู้รับผิดชอบ และจากการตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้าในเบื้องต้น พบว่า สายไฟฟ้าแรงต่ำมีสภาพที่ ควรจะดำเนินการเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากมีการใช้งานมากกว่า 30 ปี ดังนั้นจึงเห็นควร เสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมอุปกรณ์ใน พื้นที่แปลงภาควิชาการจัดการศัตรูพืช ภาควิชาพืชศาสตร์ ฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์ และแปลงทดลองนักศึกษา อาคารชีวินทรีย์ รวมทั้งสายเมนหลักของ พื้นที่ฟาร์มทั้งหมด (ดำเนินการไตรมาส 1) (หน่วยอาคารสถานที่) ทิศทาง IME503
	4. งานจัดล้างผนังอาคาร 1	450,000	- เนื่องจากอาคารของคณะฯ มีอายุการปลูกสร้างมาเป็นจำนวนหลายปี ทำให้ ผนังอาคารเกิดคราบสกปรก ดังนั้นเพื่อความสวยงามของอาคาร หน่วยอาคารฯ จึงขออนุมัติจัดล้างผนังอาคาร 1 โดยใช้แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องฉีดที่เหมาะสม จัดล้างจนสะอาดทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 450,000.-บาท (ดำเนินการไตรมาส 2) (หน่วยอาคารสถานที่) ทิศทาง IME503
รวม หน่วยอาคารสถานที่	28,104,800		